



# NEWS RELEASE

[baaqmd.gov](http://baaqmd.gov)



**ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY:** Ngày 13 tháng 12 năm 2023

**LIÊN HỆ:** [communications@baaqmd.gov](mailto:communications@baaqmd.gov)

## **Địa Hạt Không Khí và các đối tác cộng đồng công bố kế hoạch dự thảo nhằm cải thiện chất lượng không khí tại Richmond-North Richmond-San Pablo**

*Công chúng được mời bày tỏ ý kiến về những nỗ lực được đề xuất nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương*

**SAN FRANCISCO** – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh hôm nay đã thông báo về việc công bố bản dự thảo của Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải của Cộng Đồng có tên Hành Trình đến Không Khí Sạch cho Richmond-North Richmond-San Pablo. Kế hoạch dự thảo này hiện được công khai để công chúng xem xét và đưa ra ý kiến đến hết ngày 19 tháng 1 năm 2024.

Kế hoạch này được thiết lập với sự hợp tác của ban chỉ đạo cộng đồng đại diện cho các thành viên cộng đồng tại địa phương, các cơ quan công cộng và các bên liên quan khác. Kế hoạch này xác định các mối quan ngại lớn về chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi để giải quyết những mối quan ngại này.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí, cho biết: “Lấy công lý môi trường làm trọng tâm, Kế Hoạch Hành Trình đến Không Khí Sạch cung cấp đường lối chi tiết để đạt được những cải thiện rõ rệt về chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng trong các cộng đồng tuyến đầu và ranh giới của khu vực. Các chiến lược được thiết lập trong kế hoạch này với sự hợp tác của Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng sẽ được xây dựng trên cơ sở nhiều năm nỗ lực để loại bỏ tình trạng chênh lệch về mức độ phơi nhiễm với tình trạng ô nhiễm không khí tại Richmond-North Richmond-San Pablo. Mọi khu phố đều xứng đáng có được bầu không khí sạch và trong lành.”

Alfredo Angulo, đồng chủ tịch Ban Chỉ Đạo Kế Hoạch Hành Trình đến Không Khí Sạch, cho biết: “Kế hoạch này nhằm mục đích giải quyết vấn đề về sức khỏe của phổi chúng ta, không khí và cuối cùng là khí hậu của chúng ta. Kế hoạch này cho thấy tầm nhìn của chúng tôi về một Richmond-North Richmond-San Pablo thịnh vượng và đánh dấu từng bước cần thiết để có được bầu không khí sạch hơn và những khu phố lành mạnh hơn. Những điều tốt đẹp sẽ diễn ra khi các cơ quan công cộng lắng nghe nguyện vọng của các cộng đồng tuyến đầu”.

Kế hoạch dự thảo áp dụng cho thành phố Richmond, thành phố San Pablo và một số khu vực chưa hợp nhất ở Quận Contra Costa chịu ảnh hưởng bởi các nguồn phát thải bao gồm hoạt động tinh chế nhiên liệu, tàu thủy, bến cảng biển, cơ sở sản xuất công nghiệp, đường sắt,

phương tiện giao thông và vận tải. Theo CalEnviroScreen 4.0, một số cộng đồng trong khu vực áp dụng kế hoạch Hành Trình đến Không Khí Sạch được xếp hạng ở bách phân vị thứ 90 về gánh nặng ô nhiễm, một trong những cộng đồng có gánh nặng ở mức cao nhất tại California. Một nghiên cứu của Dịch Vụ Y Tế Contra Costa năm 2018 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn tại quận này trung bình cao hơn so với các quận khác của tiểu bang và đặc biệt cao đối với các cư dân là trẻ em và Người Da Đen.

Một buổi hội thảo công khai trực tuyến sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, nơi công chúng được khuyến khích đưa ra thắc mắc và đóng góp ý kiến cho kế hoạch dự thảo Hành Trình đến Không Khí Sạch (Path to Clean Air, PTCA). Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập <https://www.baaqmd.gov/PTCA-CERP>.

Kế Hoạch Hành Trình đến Không Khí Sạch được xây dựng theo yêu cầu của Dự Luật Hạ Viện (Assembly Bill, AB) 617. Luật tiểu bang này công nhận rằng mặc dù California đã chứng kiến những cải thiện to lớn về chất lượng không khí, nhưng không phải tất cả các cộng đồng đều được hưởng lợi như nhau, và một số cộng đồng nằm gần xa lộ, cảng, khu công nghiệp hoặc các nguồn ô nhiễm lớn khác cần tập trung và các nguồn lực bổ sung để giảm mức độ ô nhiễm.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###

---

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)